

Tin Túc Manmin

Số 18 Ngày 24 Tháng 11, 2013

“Chúng Mối Lạ và có ảnh hưởng tốt! Tôi vui thích với những điều đó!”
Những Chương Trình Mới của GCNTV Thu Hút Sự Quan Tâm của Đại Chúng

GCN Các Đồi mới của GCN TV
Những chương trình mới của GCN TV theo ý muốn của Đức Chúa Trời

Tòa Nhà Empire State tại Mỹ, nơi phát sóng của GCN TV

Kể từ khi mở cửa vào Tháng Mười, 2005, GCN TV đã phát triển lên và bây giờ đã trở thành một đài truyền hình Cơ Đốc giáo phủ sóng trên toàn thế giới. Năm nay GCN TV đã có một bước nhảy phi thường để làm trọn sự tiên liệu cho thời sau rốt. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2013, với một lô-gô mới và chương trình mới, GCN TV chiếu các chương trình mới trình bày con đường đến với đời sống của con cái thật được Đức Chúa Trời đẹp lòng. (Ảnh: áp phích chương trình mới)

GCN TV là đài truyền hình phúc âm theo định hướng truyền bá phúc âm thiêng liêng và quyền năng của Đức Chúa Trời. GCN TV có những bước tiến mới với kỷ niệm lần thứ 31 của Hội Thánh Manmin Trung Tâm. Trạm phát sóng đã được dành riêng cho sứ mệnh truyền giáo thế giới chỉ bởi đức tin thậm chí từ khi GCN TV đầu tiên đã được tiến hành, tri thức về công nghệ, nguồn nhân lực và tài chính đều thiếu. Để đạt được sự tiên liệu cho thời sau rốt, việc tái lập trình của GCN TV chào đón khán giả với lô-gô mới của ba tia cực quang giống như ánh sáng tượng trưng cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần và hàm chứa khái tượng của trạm về việc phủ sóng toàn thế giới với phúc âm thiêng liêng.

Nhiều chương trình mới khác nhau, GCN TV đã được phát sóng từ ngày 14 tháng mười năm 2013, đã nhận được đánh giá thuận lợi. Có 19 chương trình mới được sản xuất với nội dung sự ban cho của Đức Chúa Trời. Họ đang cho thấy những MC mới đã hết lòng với chức vụ của hội thánh với tư cách là những mục sư và lãnh đạo hội thánh, ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Bao gồm chương trình bài giảng của Tiến sĩ Jaerock Lee *Nguồn Ánh Sáng trong Đời Sống Chúng Ta* và lời cầu nguyện của ông trong phần còn lại, các chương trình bài giảng sau đây được dự kiến sẽ nâng cao mức độ tâm linh của người xem: *Bài Giảng* của Mục sư Soojin Lee TV về các chủ đề mới, *Nhớ đến Chúa* của Mục sư Heejin Lee với mục tiêu giúp đỡ chúng ta được thắng hơn trong cuộc sống mình với tình yêu của Đức

Chúa Trời; *Lĩnh Vực Tâm Linh* của Mục sư Heesun Lee, bài giảng này giúp khám phá thế giới tâm linh vô hình, *Nước Sự Sống* của Mục sư Dongcho Shin, giảng giải về các lễ thờ phượng để giúp các Cơ Đốc nhân sống một cuộc sống thánh khiết và giảng giải những câu khó hiểu trong Kinh Thánh, và *Hội Thảo MIS* Mục sư Esther Chung, Chủ tịch Trường Thần Học Manmin quốc tế (MIS) trình bày.

Trong bài, *Chúng Ta Hãy Dâng Lên Lời Ngợi Khen*, Rose Han người hướng dẫn ngợi khen và thờ phượng giúp người xem ca hát the phong cách ngợi khen của Manmin và dạy phương pháp phát âm và cách đọc. Deaconess Jin Lee, hủ hăng *Nước Hoa* giải thích về ý nghĩa sự Thờ Phượng của Manmin, kiến thức cơ bản về âm nhạc, và các phương pháp để chơi nhạc cụ của đội Thờ Phượng Manmin. Nữ chấp sự Dongsik Han và Shina Yu lo liệu các chương trình khiêu vũ cho trẻ em, *Niềm Vui và Đẹp Vũ* được yêu thích và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả từ mọi lứa tuổi.

Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu (WCDN) và chức vụ của nó cho thấy các công đầy quyền năng của Đức Chúa Trời chứng minh về y học trong chương trình *MLCDNTC. Đối Với Dịch Vụ Thờ Cúng Đẹp* dạy chúng ta thái độ và suy nghĩ phù hợp cho việc dâng lên lễ thờ phượng Đức Chúa Trời, sự Suy Gẫm giúp người xem suy niệm về Kinh Thánh, và *Chúng ta là một* cung cấp những tin tức đầy sức sống về các hội thánh thành viên của Manmin đến người xem là tất cả các chương trình gồm cả chương trình truyền hình mới.

Ngoài ra, GCN TV cung cấp các chương trình tiếng Anh và *Một phút Anh* giảng dạy ngữ pháp cơ bản và các thành ngữ hàng ngày mà các thành viên của Giáo Hội toàn cầu và các hội thánh lớn nên biết. Thậm chí có những chương trình giáo dục như chương trình đô-ga *GCN Yoga với Yuri* giúp người hiện đại giữ sự cân bằng của cơ thể và điều chỉnh lại tư thế không đúng, *Người Trồng Hoa* giảng dạy cắm hoa và trang trí thông qua hướng dẫn từng bước từ người mới bắt đầu và trung cấp đến trình độ cao và *Ngày Nay Thời Tiết* đem lại cho chúng ta mục dự báo thời tiết 365 ngày một năm.

Với các chương trình mới được phát sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ phản ứng tích cực và nói rằng họ đánh dấu lịch phát sóng và chờ đợi ở phía trước của truyền hình trước khi thời gian bắt đầu không bỏ lỡ một phút!

GCN TV khai trương vào ngày ngày 10 tháng mười năm 2005 với khái tượng rao truyền ơn cứu rỗi đến tất cả mọi người của tất cả các quốc gia và bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chương trình này đã phát sóng các chiến dịch hải ngoại được tổ chức khắp nơi trên thế giới trong ơn phước của Đức Chúa Trời và các lễ thờ phượng của Hội Thánh Man-min Trung Tâm hội cũng được phát sóng trực tiếp. GCN TV cũng sản xuất các chương trình khác nhau gồm có lời sự sống, những công việc đầy quyền năng, và văn hóa Cơ Đốc nhân chất lượng cao, và làm cho chúng sẵn sàng cho khoảng 170 quốc gia. Các chương trình có thể được xem bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào thông qua Internet (www.gcntv.org) và trên điện thoại di động công nghệ tiện ích (m.gcntv.org).

Tình Yêu Thương Dung Thứ Mọi Sự, Tin Mọi Sự, Trông Cậy Mọi Sự

“Tình yêu thương hay nhịn nhục... hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:4-7)

Trong đời này, không ai không ưa thích từ ‘tình yêu’. Người ta có thể hạnh phúc nếu tình yêu đầy dẫy trong họ đầu cho cuộc sống của mình có khắc nghiệt như thế nào chăng nữa. Ngược lại, người ta không thể có được hạnh phúc thật sự nếu họ không có tình yêu thiêng thượng ngay cả khi họ sống một cuộc sống an toàn trong sự thịnh vượng về tài chính. Tình yêu là điều rất quen thuộc đối với con người và ấy phải là tình yêu thiêng liêng là thứ không bao giờ thay đổi.

Các thuộc tính của tình yêu thiêng thượng được giải thích trong 1 Cô-rinh-tô Chương 13. Chương này cho biết rằng tình yêu tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Chúng ta hãy đi sâu vào ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu và làm thế nào để đạt được tình yêu này.

1. Tình yêu thương nín chịu mọi sự

Sau khi tin nhận Chúa Giê-su Christ, chúng ta để cố gắng sống theo Lời Chúa. Trong khi làm như vậy, chúng ta có thể phải đối mặt với rất nhiều điều để phải chịu đựng. Nếu gặp phải điều tức giận hoặc bị kích thích bởi những người khác, chúng ta phải chịu đựng với họ. Chúng ta cũng phải chịu đựng với việc không thỏa mãn với những ham muốn cá nhân của mình để làm những việc cần thiết vì lợi ích của người khác.

Đó là lý do tại sao ‘yêu là phải kiên nhẫn’ được ghi nhận là đặc điểm đầu tiên của tình yêu thiêng liêng trong số 15 thuộc tính. Chúng ta cần phải kiên nhẫn với tất cả các loại phiền nhiễu trừ bỏ những điều sai trật trong lòng mình và duy trì tâm lòng kiên nhẫn trong cuộc đấu tranh chống lại ‘cái tôi’ của chúng ta. Những điều này được gọi là ‘kiên nhẫn’.

Vậy, ‘chịu đựng mọi sự’ có nghĩa là gì? Đó là chịu đựng tất cả những đau khổ gây ra bởi những người khác sau khi chúng ta đã tu dưỡng tâm lòng mình bằng lẽ thật. Ấy là, chịu đựng mọi sự trong câu này có ý nghĩa rộng hơn so với câu, ‘Tình yêu là kiên nhẫn’. Đó là, chịu đựng tất cả mọi thứ không phù hợp với tình yêu thiêng liêng.

Nói cách khác, nó là phải chịu tất cả các hình thức của sự dữ bao gồm sự giả dối, xác thịt, và tội lỗi. Ví dụ, không kiên nhẫn, không nhân từ, song dễ tức giận, kiêu ngạo, và thô lỗ là tất cả những thứ nghịch với tình yêu thiêng liêng. Ngoài ra, tìm kiếm lợi ích riêng của mình, dễ bị chọc tức, không bỏ sự khổ mà mình phải chịu oan, và vui mừng trong điều gian ác là tất cả những thứ không phải tình yêu thiêng liêng.

Ở đây, chịu đựng một cái gì đó là không chỉ cốt để im đi chuyện đó. Ấy là trừ bỏ tính nết nghịch với tình yêu, đó là tất cả sự giả dối từ tâm lòng của chúng ta và khiến cho chúng không còn nữa. Ấy là làm phép cắt bì tâm lòng chúng ta. Nếu chúng ta cắt bì lòng mình và trừ bỏ hết bản tính xác thịt, bấy giờ, chúng ta sẽ trở thành con người thuộc linh với tình yêu thiêng thượng tuôn tràn.

Trong thực tế, nếu tâm linh chúng ta được đầy trọn, khái niệm ‘chịu đựng’ là không cần thiết. Vì ở trạng thái tâm linh có nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời đến mức độ tối đa, chúng ta không thể nghĩ về bất cứ điều gì nghịch với tình yêu, và rõ ràng là chúng ta sẽ không làm như vậy. Ngoài ra, bởi vì không có bất kỳ sự ác nào trong lòng mình, chúng ta sẽ không thực sự nhìn thấy những thiếu sót hoặc sai phạm của người khác. Ngay cả khi chúng ta nhìn thấy chúng, chúng ta sẽ chỉ cố gắng để hiểu và dung thứ chúng, vì thế chúng ta sẽ không phải chịu đựng bất cứ điều gì.

Con người đã đối xử như thế nào với Chúa Giê-su, Đấng đã đến thế gian để cứu họ là những kẻ có tội? Tất



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

cả những gì Chúa Giê-su đã làm chỉ là sự nhân từ, nhưng người ta chế nhạo và khinh bỉ Ngài. Cuối cùng họ đóng đinh Ngài. Chúa Giê-su, Đấng chính Ngài là lẽ thật, lặng lẽ chịu đựng những con người như vậy. Ông thậm chí đã cầu thay cho họ mà rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết những gì mình đang làm” (Lu-ca 23:34).

Chúa Giêsu chịu đựng tất cả mọi sự và yêu của Ngài sanh ra công việc của sự cứu rỗi, bất cứ ai tin nhận Ngài làm Cứu Chúa mình đều có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Họ đang di chuyển từ cõi chết đến sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, vì vậy ông tiếp tục ‘chịu đựng’ với chúng ta và chờ đợi chúng ta trở nên con cái thật của Ngài.

2. Tình yêu thương tin mọi sự

Nếu yêu thương ai bằng cả tâm lòng của mình, chúng ta sẽ tin mọi sự ở người đó. Thậm chí nếu anh ta có một số thiếu sót, chúng ta sẽ vẫn cố gắng tin vào anh ta. Chúng ta có thể nhìn anh ta bằng tình yêu thương vì tin rằng anh ta sẽ thay đổi. Tin theo cách này là một bằng chứng về tình yêu dành cho người khác.

Có thể nói rằng tin là một tiêu chuẩn để đo kích thước của tình yêu. Vì vậy, để tin Đức Chúa Trời cách trọn vẹn ấy là yêu mến Ngài trọn vẹn. Với niềm tin trọn vẹn đối với Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham có thể được gọi là ‘tổ phụ đức tin’ và là bạn của Đức Chúa Trời. Đức tin của ông đối Đức Chúa Trời là đức tin chân thành không hề có chút do dự nào, Áp-ra-ham tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời bảo ông dâng con trai duy nhất của mình là Y-sác làm của lễ thiêu. Ông có thể làm như vậy bởi vì ông đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, Đấng có thể phục hồi ngay cả những người chết.

Như đã nói ở trên, tình yêu tin tưởng mọi sự. Những người yêu mến Đức Chúa Trời cách trọn vẹn cũng sẽ tin lời Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Ngoài ra, vì họ tin mọi sự, họ phải chịu tất cả mọi sự. Để chịu đựng tất cả những thứ nghịch với tình yêu thiêng liêng, chúng ta phải có đức tin. Ấy là, chỉ khi chúng ta tin rằng trọn vẹn lời Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể cắt bì lòng mình, trừ bỏ tất cả mọi thứ chống nghịch với tình yêu, bấy giờ chúng ta có sự trông cậy mọi sự.

Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế nào? Ngài đã chẳng tiếc Con một của Ngài mà ban cho chúng ta là những kẻ có tội. Ngài mở đường cứu rỗi. Điều đó không phải là nhờ chúng ta yêu Ngài trước và tin Ngài. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước, bởi việc tin vào thực tế này, chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời như có chép trong 1 Giăng 4:9-10.

Lúc đầu, chúng ta yêu Đức Chúa Trời bằng cách tin thực tế này, nhưng nếu được đầy trọn tình yêu thiêng thượng, chúng ta sẽ đạt đến một mức độ mà chúng ta tin trọn vẹn vì chúng ta yêu.

Tình yêu thiêng liêng là điều có thể đạt được khi chúng ta đã trừ bỏ mọi sự giả dối ra khỏi lòng mình. Những người đạt được tình yêu thiêng liêng trọn vẹn tin hết mọi người. Thậm chí nếu người ta có nhiều sự gian ác và thiếu sót, đến mức dường như không đáng tin cậy, những người có tình yêu thiêng thượng nhìn họ bởi đức tin. Ngoài ra, họ nhìn thấy chính mình với con mắt đức tin. Họ không cảm thấy thất vọng hay nản lòng bởi thiếu sót của mình nhưng họ chỉ tin vào quyền năng Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ từ bỏ họ và Ngài sẽ khiến thay đổi họ. Đức Thánh Linh luôn phán trong lòng chúng ta rằng, “Người có thể làm được điều đó” và hoàn thành mọi thứ theo như chúng ta tin.

3. Tình yêu thương trông cậy mọi sự

Đôi khi người ta muốn thay đổi người khác để trở nên theo cách mà họ muốn bởi vì họ không thích cách những người khác làm. Nhưng nếu họ tranh cãi mà không cần nắm bắt ngay cả những vấn đề nhỏ nhất, có vẻ như vô nghĩa đối với họ để có thể thay đổi người khác. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng thay đổi chính mình hơn là muốn người khác thay đổi. Chúng ta cũng có thể nhìn người khác bằng tình yêu và chờ đợi họ.

Trông cậy mọi sự là khao khát và chờ đợi tất cả mọi thứ mà chúng ta tin rằng trở thành sự thật. Ấy là, nếu yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tin lời Ngài cách trọn vẹn và hy vọng rằng tất cả mọi sự sẽ được thực hiện Theo Lời của Ngài. Chúng ta đang trông đợi ngày mà chúng ta sẽ chia sẻ tình yêu với Đức Chúa Cha mãi mãi trong vương quốc thiên đàng xinh đẹp. Đó là lý do tại sao chịu đựng mọi sự và chạy đua đức tin của mình.

Tuy nhiên, người thế gian là những người không có sự trông đợi trong mọi sự bởi đức tin thì chẳng có hy vọng nào về vương quốc trên trời. Vì không có sự trông đợi nên họ sống như thể sự kết thúc của cuộc sống trần thế là kết thúc cuộc sống của họ. Họ chỉ cần làm theo và tận hưởng những điều xác thịt. Vì họ vẫn không có sự hài lòng thực sự, họ sống mỗi ngày với những khó khăn trong cuộc sống của mình mà không có hy vọng thực sự nào. Cho đến khi chết, họ thậm chí có thể sống từng ngày trong những nỗi sợ hãi về tương lai.

Mặt khác, những người tin cậy Đức Chúa Trời thì có sự trông cậy trong mọi sự, vì vậy họ có thể đi theo con đường hẹp như có chép trong Ma-thi-ơ 7:13-14. Trong 1 Cô-rinh-tô 15:19 Sứ Đồ Phao-lô nói: “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”

Từ một quan điểm xác thịt, sự tự giữ lấy mình của các Cơ Đốc nhân và phong cách sống tôn kính có vẻ nặng nề. Những người chưa tin, cách của chúng ta dường như chật hẹp. Nhưng đối với chúng ta là những người tin, theo cách này là cách hạnh phúc hơn bất kỳ cách nào khác bởi vì nó là con đường dẫn đến cõi đời đời xinh đẹp của thiên đàng. Như đã giải thích ở trên, tình yêu không đòi hỏi chờ đợi và trông cậy mọi sự cho đến khi tất cả mọi sự chúng ta tin đều trở nên hiện thực.

Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời đang chờ đợi để chúng ta có thể đạt được tình yêu thiêng liêng và trở nên con cái thật của Ngài. Đối với Ngài một ngàn ngày giống như một ngày. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn mọi người bởi đức tin và chịu đựng mọi sự. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa hầu cho bởi việc làm như vậy chúng ta sẽ dẫn nhiều linh hồn đến với con đường cứu rỗi.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
"[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25)
"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Vietnamese

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Vượt Qua Giới Hạn của Chúng Ta!

'Giới hạn' nói đến sự thiết lập giới hạn tối đa theo nguyên tắc mà một con người hay một sự vật nào đó không thể vượt qua. Người ta thường nhận biết giới hạn của mình khi được yêu cầu làm một điều gì đó vượt quá khả năng họ. Nhưng trong đời sống đức tin thì không có giới hạn. Điều này là vì Đức Chúa Trời là toàn năng và không có việc gì là không thể đối với những ai tin cậy Ngài. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể vượt qua được giới hạn của mình một cách rõ ràng?

1 Giới hạn của chúng ta được đặt ra bởi chính mình

Tại sao người ta có những giới hạn? Ấy là vì người ta định ra một điểm tối đa trong khả năng của mình mà tự cho rằng họ không thể vượt qua điểm đó. Tuy nhiên, Mác 9:23 cho chúng ta biết rằng, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao người nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả." Đó là, việc hiểu về giới hạn của một người có liên quan mật thiết đến ý tưởng của người ấy, chúng ta nên thay đổi ý tưởng của mình thành ra tư

tưởng của đức tin và hãy nhận biết rằng trong Chúa chúng ta có thể làm được mọi sự.

Chúng ta cũng nên cố gắng hết mình để vượt qua giới hạn của chúng ta. Khi có những nỗ lực được trang bị bởi Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện nhiệt thành, Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ ân sủng kỳ diệu của Ngài lên chúng ta với sự vừa giúp của Đức Thánh Linh để nhờ đó chúng ta có thể vượt qua giới hạn của mình để chúng ta sẽ có thể làm được mọi sự.

2 Điều gì xảy ra khi chúng ta chạm đến giới hạn của mình và làm thế nào chúng ta có thể vượt qua giới hạn đó?

Chúng ta nên trừ bỏ tâm trạng thất vọng và những ý tưởng tiêu cực

Nếu chúng ta suy nghĩ theo cách tiêu cực, ấy là, có ý tưởng ra từ xác thịt của chúng ta mà rằng mình không thể làm được điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy nản lòng và không thể bẻ gãy được giới hạn của mình cũng không thể tiếp tục bước đi được. Trong trường hợp này, thậm chí chúng ta không thể được ban cho sức lực để tiến lên phía trước. Vì vậy, chúng ta nên cất bỏ tâm trạng thất vọng và những ý tưởng tiêu cực để chúng ta vui mừng và dâng lời tạ ơn bởi đức tin. Bây giờ sẽ ban cho chúng ta ân sủng để nhờ đó mà chúng ta có thể thay đổi.

Giả sử có hai người. Họ cùng đặt ra mục tiêu giống nhau, nhưng một người nói rằng anh ta có thể làm được còn người thì nói rằng mình không thể. Hệ quả của niềm tin sẽ dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Lời tuyên bố bởi đức tin như người trước đó là một điểm khởi đầu của đức tin, ra từ tâm lòng mà Đức Chúa Trời mong muốn, điều đó đáp ứng như một lực đẩy để vượt qua giới hạn riêng của con người. Thế thì, chúng ta hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh với cách nghĩ tích cực.

Theo cách này, những ý tưởng thái độ và tiêu cực là những thứ đem lại thất vọng và nản lòng sẽ được vượt qua. Vì vậy, chúng ta cần tra xét quan niệm, tâm lòng, và ý tưởng của chúng ta trong mọi hoàn cảnh để vượt qua từng hoàn cảnh đó với sự vui mừng và lòng tạ ơn.

Chúng ta nên dâng lên Chúa sự tạ ơn chân thành

Ngày nay tội lỗi và sự gian ác đang lan tràn, chúng thậm chí bước qua ngưỡng cửa hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Mục sư là người yêu mến Đức Chúa Trời phải bảo vệ những thành viên hội thánh hầu cho họ không bị làm cho ô nhiễm bởi tội lỗi và phải là những người có thể đem lại ân sủng và sự thương xót từ nơi cao để khiến cho những thành viên của hội thánh biết ăn năn. Họ phải tích trữ sự công bình với những lời cầu nguyện đầy nước mắt và sự hy sinh như chính tấm gương về tình yêu thương của Chúa đã nêu ra trên thập tự giá và trong lời cầu nguyện.

Chúa mong muốn mọi người đều được cứu rỗi. Qua những lời cầu thay của mục sư là người là đồng đi với Đức Chúa Trời Đấng có thể đưa dẫn chúng ta đến với Thiên Đàng xinh đẹp. Vì vậy chúng ta không thể không nói rằng bởi đức tin chúng ta có thể được thay đổi. Nếu có ai đó vẫn cứ nghĩ rằng anh ta không thể làm, người ấy nên nhận biết rằng mình chẳng có sự nhớ ơn sâu sắc trong lòng mình.

Nếu nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời, Của Chúa, và của Đấng chăn dắt chúng ta, trông cậy vào tình yêu của

Đức Chúa Trời trong đức tin, và dâng lời cầu nguyện với sự nhận thức sâu sắc, chúng ta sẽ nhận lãnh quyền năng để thay đổi cách nhanh chóng.

Chúng ta phải vượt qua những giới hạn của mình bởi sự cầu nguyện tha thiết

Nếu cầu nguyện nhưng sự thay đổi diễn ra chậm chạp, chúng ta nên biết rằng ấy là do thiếu lòng nhiệt thành trong lời cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện tha thiết mới có thể làm cho chúng ta nhận được quyền năng để vượt qua giới hạn của mình. Nếu không, chúng ta đặt ra giới hạn cho mình ngay cả trong lời cầu nguyện, gây nên sự thay đổi chậm trong đức tin.

Một số người cầu nguyện tha thiết lúc bắt đầu, nhưng họ kết thúc việc cầu nguyện trong sự lặp lại vô nghĩa hoặc ngủ gật ở giữa chừng hay ở cuối. Một số cầu nguyện với những suy nghĩ lười nhát chờ đợi cho các buổi cầu nguyện kết thúc và những người khác chỉ cảm thấy mệt mỏi. Điều này có nghĩa là họ đã không vượt qua giới hạn của mình trong sự cầu nguyện. Một số người trong số họ chỉ chấp nhận các giới hạn trong suy nghĩ của xác thịt và tạo một thói quen không cầu nguyện đúng cách.

Để vượt qua giới hạn, tiêu chuẩn không được đặt trên chính sự cầu nguyện. Chúng ta phải đặt ra mục tiêu cụ thể cho sự thay đổi và tạo một thói quen cầu nguyện nhiệt thành mỗi ngày. Khi cầu nguyện không ngừng cũng như nhiệt thành, ân sủng và sức lực của Đức Chúa Trời sẽ đến từ nơi cao và họ sẽ vượt qua bất kỳ loại giới hạn nào.

Ngay cả Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, cũng đã cầu nguyện khẩn thiết trong đau đớn cho đến khi mồ hôi của Ngài trở nên như giọt máu, rơi xuống đất (Lu-ca 22:44). Vậy thì chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Như đã trình bày trong các dụ ngôn của một quan án bất chính và một góa phụ kiên trì trong Lu-ca chương 18, chúng ta phải cầu nguyện luôn mà không nản lòng cho đến khi lời cầu nguyện của chúng ta được nhận.

Không cầu nguyện nhiệt thành chứng tỏ rằng chúng ta thiếu sự khao khát của tâm lòng đến mức như vậy. Nếu chúng ta có một tâm lòng khao khát thực sự chúng ta không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện chân thành bằng thân thể, tâm lòng, ý chí, và tâm trí để thay đổi chính mình. Nhìn thấy sự tha thiết của chúng ta để khám phá những thiếu sót của mình, những lời cầu nguyện của chúng ta, và những nỗ lực của chúng ta để thay đổi, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự nhận biết và khiến chúng ta nhận ra chúng. Vì vậy, nếu chúng ta cầu nguyện chân thành và hành động trong đức tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của sự thay đổi mỗi ngày.



“Tôi đã học được rất nhiều điều ở hội thánh xinh đẹp”

Người ta từ 17 quốc gia đã đến thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin để giúp kỷ niệm lần thứ 31. Nhiều nhân vật tôn giáo từ Philippines đến thăm Manmin bao gồm cả giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và một hiệu trưởng trường thần học, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Các nhân viên của *Tin Tức Manmin* tiến hành các cuộc phỏng vấn với họ.



Mục sư đến từ Philippines tập hợp lại với nhau sau khi tiến hành các nghi lễ trong sự viên mãn của Đức Thánh Linh có cuộc trò chuyện tâm linh với Tiến sĩ Jaerock Lee (ảnh 1, 2). Hình ảnh 3-Từ trái, Mục sư Eriberto Kabaobao, Giám mục Celso M. San Jose, Mục sư Epifanio Barcelon, Giám mục Robert A. Neri, Giám mục Mario G. Laurente, Mục sư Manuel R. Buensuceso, Giám mục Mario Robles.

Hỏi: Anh/Chị cảm nhận như thế nào về chuyến thăm Manmin của mình?

Mục sư Celso M. San Jose, Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Các Giám Mục Độc Lập

Đây là lần thứ ba tôi đến thăm Manmin. Nhà thờ này có một hệ thống tổ chức tuyệt vời. Mỗi bộ phận nhà thờ thực hiện một chức vụ của nó. Ban Biểu diễn Nghệ thuật với lời khen ngợi và thờ phượng, GCN TV với chức vụ phát sóng, và chức vụ xuất bản của Tiến sĩ Jaerock Lee với những cuốn sách khác nhau liên tục được bao phủ toàn bộ thế giới, điều đó khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều.

Tôi vô cùng xúc động bởi Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee, người phục vụ các thành viên nhà thờ với sự quan tâm hết mực. Có nhiều phương tiện giao thông và xe buýt được dùng trong công việc đưa đón miễn phí đến nhà thờ và về nhà, có nhiều dịch vụ khác nhau trong hiệu sách, quán cà phê, và có các cơ sở chăm sóc người già. Trên hết mọi sự, ông đã tỏ ra mẫu mực của một Cơ Đốc nhân với sự khiêm tốn và phục vụ vì vậy các thành viên tin tưởng ông và lớn lên thành 'trụ cột' của vương quốc của Thiên Đàng, mọi thứ trông rất tốt.

Hỏi: Hãy cho chúng tôi biết về Chiến Dịch Liên Hiệp Philippine của Dr. Jaerock Lee

Mục sư Robert A. Neri, Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Cơ Đốc tại Cavite States

Chiến dịch được tổ chức vào năm 2001 trong bốn ngày bắt đầu từ ngày 26 Tháng Chín. Ở Philippines, tháng Chín là một tháng của gió bão, vì vậy mục sư địa phương đã quan tâm đến nó. Điều đó chỉ vì Tiến sĩ Lee cho biết trong cuộc phỏng vấn trước khi chiến dịch bắt đầu và cho biết rằng chiến dịch này sẽ là một chiến dịch thành công, và Đức Chúa Trời đã đảm bảo những lời nói của Tiến sĩ Lee với quyền năng của Ngài. Tại thời điểm đó, hai con bão đang đến nhưng một con bị chết ra và con khác thay đổi

hướng đi. Không có mưa trong bốn ngày, và chúng tôi thậm chí còn thấy một cầu vồng hình tròn xung quanh mặt trăng.

Qua lời cầu nguyện của ông cho người bệnh sau khi rao giảng, có rất nhiều người được chữa lành và họ tôn vinh Đức Chúa Trời rất nhiều. Tại thời điểm đó, nhiều mục sư đã kinh ngạc trước các dấu lạ, điều kỳ diệu, và các công việc đầy quyền năng. Họ càng thêm tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng ở cùng Tiến sĩ Lee. Kể từ đó, những nhà thờ đã giúp đỡ cho chiến dịch đã có kinh nghiệm về phục hưng và phúc âm thiên thượng vẫn tiếp tục được rao truyền ở Philippines.

Hỏi: Chủ tịch Mario, tôi nghe ông nhận được phước lớn trong chuyến thăm này

Mục sư Mario Robles, Chủ tịch PMI (Viện truyền giáo Philippines)

Chính Chuyến thăm của tôi đến Hội Thánh Trung Tâm Manmin là một phước hạnh cho tôi. Phước hạnh lớn hơn hết là tôi được gặp tiến sĩ Lee Jaerock người đồng hành cùng Đức Chúa Trời và nhận được lời cầu nguyện chúc phước lành của ông. Tôi rất cảm động bởi sự tử tế và khiêm tốn của ông mặc dù ông là Mục sư trưởng của một nhà thờ lớn.

Các thành viên nhà thờ chân thành phục vụ những người khách chúng tôi bằng sự quan tâm, và những việc lành và họ đã thờ phượng tâm thần và lễ thật trong các buổi lễ. Tôi nghĩ rằng họ đã làm như vậy vì Tiến sĩ Lee nêu một tấm gương về đời sống làm theo Lời Chúa và rao giảng về lời ấy cách chân thành.

Là chủ tịch của Viện Truyền Giáo Philippines, tôi muốn công bố phúc âm thiên thượng đến với những giáo viên trong chủng viện của tôi và dạy điều đó cho học sinh trong chủng viện tôi. Với tư cách là phó chủ tịch của Hiệp Hội truyền giáo Philippines, tôi cũng mong muốn cho đồng bào của mình biết đến phúc âm thiên thượng.

Hỏi: Ông có nhận được sự chữa lành qua Muan Sweet Water không?

Mục sư Mario G. Laurente, Chủ Tịch Hội Thánh Độc Lập tại GMA

Quả thật, đó là công việc đáng kinh ngạc và đầy quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến nước mặn ở vùng biển của Muan-gun ở tỉnh Jeonnam biến thành nước ngọt qua lời cầu nguyện Tiến sĩ Jaerock Lee ở Seoul. Tôi tin rằng Tiến sĩ Lee là một con người của Đức Chúa Trời với một tấm lòng trong sạch do đó, một công việc như vậy đã được khiến cho trở nên có thể. Tôi cũng lấy làm kinh ngạc bởi Muan Sweet Water Aquarium nơi cá biển và cá nước ngọt sống chung với nhau. Đối với Đức Chúa Trời không có gì là không thể.

Năm 2011, tôi đã đau họng nghiêm trọng trong một tháng. Tôi đã đến thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin tại Seoul và uống Muan Sweet Water. Sau đó, đau nhức biến mất hoàn toàn. Trong chuyến thăm này trong năm 2013, tôi cảm thấy lưng và vai của tôi ngày càng trở nên nóng khi tôi ngâm mình trong Hồ Bơi Muan Sweet Water và sự đau đớn ở cả hai nơi đã biến mất. Hallelujah!

Hỏi: Ông đã đọc sách của Dr. Jaerock Lee chưa?

Mục sư Manuel R. Buensuceso, Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Mục Sư tại Manila Pasay City

Tôi đã đọc *Tâm Thuộc Đức Tin, Xứ Đuộm Sữa và Mật*, và *Đời Sống Bất Tuân & Đời Sống Vàng Phục*. Trong đó *Tâm Thuộc Đức Tin* đã để lại rất nhiều ấn tượng trong tôi. Đây là cuốn sách nhấn mạnh sự trưởng thành đức tin của chúng ta tùy thuộc vào mức độ thánh khiết của lòng Chúa mà chúng ta đã đạt được như chính Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta hãy nên thánh và Ngài là thánh.

Sách của ông khiến tôi hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời như giữ trọn ngày Sa-bát, từ bỏ cái tôi của mình, và vâng lời. Tôi đã rao truyền cuốn sách của Tiến sĩ Lee với các sứ điệp như những món đồ trang sức quý báu cho các mục tử xung quanh tôi và nhiều tín hữu khác.

Hỏi: Ông nghĩ gì về Nhóm Cầu Nguyện Đa-ni-ên?

Mục sư Epifanio Barcelon, Chủ tịch thành phố Dasmariñas Network Christian Community

Tôi lấy làm ngạc nhiên với thực tế của hội thánh về Daniel Prayer Meeting được tổ chức hàng đêm vào lúc 9. Các thành viên hội thánh đến trước buổi nhóm, chuẩn bị chính mình, và cùng nhau kêu khóc trong sự cầu nguyện trong buổi nhóm, tôi rất ấn tượng với tất cả những điều này. Trong khi cầu nguyện trong hội thánh, tôi được kinh nghiệm về sự xúc dầu của Đức Thánh Linh. Sự bình an không thể diễn tả được ngự vào lòng tôi khiến tôi vô cùng xúc động. Hội thánh tôi đang có kế hoạch tăng thời gian cầu nguyện và dâng lên Chúa nhiều sự cầu nguyện hơn.

Hỏi: Ông nghĩ gì về Hoạt Động Nhân Lễ Kỷ Niệm lần thứ 31 của Hội Thánh?

Mục sư Eriberto Cabaobao, Nguyên Chủ tịch PMF (Liên Hiệp Truyền Giáo Philippines)

Nhiều đội biểu diễn nghệ thuật thực hiện trong sự hiệp nhất và trật tự, và tình yêu và lòng nhiệt thành của các ca sĩ trẻ dành cho Chúa thật tuyệt vời. Sân khấu tuyệt vời, trang phục, đạo cụ và nhiều thứ tuyệt vời hơn so với các đài phát thanh truyền hình khác và chất lượng hoạt động rất chuyên nghiệp. Nếu không có nhiều thời gian, kinh phí tài chính, và sự tận tâm, một sự cử hành tuyệt vời như vậy không thể thực hiện được. Đó là một sự thực hiện đẳng cấp thế giới mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Nó thể hiện tốt về thiên đàng theo như trông đợi của giới Cơ Đốc nhân. Về đẹp thiên đàng, sự thánh khiết, và lòng lấy khiến cho tôi nghĩ rằng Thiên đàng là nơi mà người ta phải thực sự thánh khiết mới được vào. Vì vậy, tôi quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để sống một đời sống thánh khiết.

 Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu Phone: 82-2-824-7107 www.gcnetv.org webmaster@gcnetv.org	 Trường Thần Học Quốc Tế Manmin Phone: 82-2-818-7334 www.manminseminary.org manminseminary2004@gmail.com	 Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu Phone: 82-2-818-7039 www.wcdn.org wcdnkorea@gmail.com	 Urim Sách Phone: 82-70-8240-2075 www.urimbooks.com urimbook@hotmail.com
---	---	---	---